



Khoản tạm ứng EIDL COVID-19 nhắm mục tiêu đã được ký thành luật vào ngày 27 tháng 12 năm 2020, như một phần của Đạo luật Hỗ trợ Kinh tế cho các Doanh nghiệp nhỏ, các Địa điểm và Doanh nghiệp phi lợi nhuận gặp khó khăn. Khoản tạm ứng EIDL nhắm mục tiêu cung cấp cho các doanh nghiệp nằm trong cộng đồng thu nhập thấp nguồn vốn bổ sung để đảm bảo doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp tục hoạt động, thích ứng và phục hồi.

Các khoản tạm ứng **lên đến \$10,000** sẽ dành cho những bên nộp đơn nằm trong các cộng đồng có thu nhập thấp, những người trước đây đã nhận được khoản Tạm ứng EIDL với số tiền ít hơn \$10,000, hoặc những người đã nộp đơn nhưng không nhận được tiền do chương trình thiếu kinh phí.

**Bên nộp đơn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào vào lúc này.
SBA sẽ liên hệ với quý vị nếu quý vị đủ điều kiện!**

Trước tiên, SBA sẽ liên hệ với các bên nộp đơn đăng ký EIDL đã nhận được khoản Tạm ứng EIDL một phần (nghĩa là từ \$1,000 - \$9,000). Các bên nộp đơn sẽ được SBA liên hệ trực tiếp qua email trong những tuần tới kèm theo hướng dẫn xác định khả năng hội đủ điều kiện và nộp các loại giấy tờ.

Mọi thông tin trao đổi từ SBA sẽ được gửi từ email chính thức của chính phủ có đuôi @sba.gov. Vui lòng không gửi những thông tin nhạy cảm qua email đến bất kỳ địa chỉ nào không có đuôi @sba.gov.

Bên nộp đơn có thể đủ điều kiện nếu họ:

- **Nằm trong cộng đồng có thu nhập thấp.** Định nghĩa về “cộng đồng thu nhập thấp” được nêu trong phần 45D (e) của Bộ luật Thuế vụ. Lưu ý rằng bên nộp đơn phải **nằm** trong một cộng đồng thu nhập thấp thì mới đủ điều kiện. Các thông tin chi tiết khác về cách SBA xác định các cộng đồng thu nhập thấp sẽ sớm được đăng tải trên www.sba.gov/coronavirusrelief; **VÀ**
- **Có thể chứng minh doanh thu giảm hơn 30%** trong khoảng thời gian 8 tuần bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 năm 2020 hoặc muộn hơn. Nếu đáp ứng các tiêu chí về cộng đồng thu nhập thấp, bên nộp đơn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin tổng doanh thu hàng tháng (tất cả các dạng thu nhập hàng tháng kết hợp nhận được, chẳng hạn như lợi nhuận hoặc tiền lương) để xác nhận mức giảm 30%.

Tiếp theo, SBA sẽ liên hệ với những bên đã nộp đơn đăng ký nhận khoản hỗ trợ EIDL vào hoặc trước ngày 27 tháng 12 năm 2020, nhưng không nhận được khoản Tạm ứng EIDL do chương trình thiếu ngân quỹ. Những bên nộp đơn này sẽ nhận được một email từ SBA trong đó có hướng dẫn xác định khả năng hội đủ điều kiện và nộp các loại giấy tờ. Bên nộp đơn có thể đủ điều kiện nhận khoản Tạm ứng EIDL nhắm mục tiêu nếu đáp ứng các tiêu chí trên (địa điểm có thu nhập thấp và giảm doanh thu) VÀ:



- **Có 300 nhân viên trở xuống.** Các pháp nhân kinh doanh thường đủ điều kiện nếu đủ điều kiện tham gia chương trình EIDL, bao gồm hộ kinh doanh cá thể, nhà thầu độc lập và các tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận. Các doanh nghiệp nông nghiệp là đối tượng không đủ điều kiện.

Tất cả các bên nộp đơn có thể được yêu cầu cung cấp [Mẫu 4506-T của IRS](#) để cho phép SBA đề nghị cung cấp thông tin khai thuế thay mặt cho bên nộp đơn.

Vui lòng không gửi các đơn đăng ký EIDL COVID-19 trùng lặp. Chỉ những bên đăng ký trước đó mới được xem xét để nhận khoản Tạm ứng EIDL nhắm mục tiêu.

SBA sẽ liên hệ với quý vị nếu quý vị đủ điều kiện!